



## ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (Weekly News from Nordics)

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ณ กรุงโคเปนเฮเกน

16 – 20 กุมภาพันธ์ 2558

### มาตรการ QE ของธนาคารกลางยุโรป ผลกระทบต่อสวีเดน และประเทศไทย

ธนาคารกลางที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นครั้งแรก อยู่ที่ร้อยละ -0.1 หลังเกิดความผันผวนในตลาดเงินโลก

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กพ. 2558 เป็นต้นไป โดยการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นภายหลังการประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยการหยุดยั้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครน และการตัดสินใจเข้าร่วมการต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจในกรีซ โดยสวีเดนเป็นประเทศล่าสุดในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียที่เข้าร่วมต่อสู้กับสงครามการเงิน ในขณะนี้ หลังจากที่ธนาคารกลางเดนมาร์กประกาศลดอัตราดอกเบี้ยถึง 4 ครั้งในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ดังที่ได้รายงานกรมาฯ ไป

ธนาคารกลางสวีเดนพยายามไม่ให้ประเทศตกอยู่ในภาวะเงินฝืด โดยปัจจุบัน ราคาอสังหาริมทรัพย์ในสวีเดนขยับตัวเพิ่มสูงขึ้น และประเทศมีหนี้สินกว่าร้อยละ 81 ของจีดีพี ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงที่สุดในโลก โดยธนาคารกลางยืนยันว่า มาตรการนี้ประกาศขึ้น เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ และภาคการส่งออก



ราคาอสังหาริมทรัพย์ในสวีเดน Image: Statistics Sweden

### Weekly News from Nordic

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

นอกจากการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว ธนาคารกลางสวีเดนยังได้เข้าร่วมมาตรการ QE ของ สหภาพยุโรป โดยได้ประกาศเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล โดยใช้เงินจำนวนกว่า 1.19 พันล้านเหรียญสหรัฐ (10 พันล้าน โครนสวีเดน) เพื่อป้องกันภาวะเงินฝืดในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งหลังจากธนาคารกลางสวีเดนได้ประกาศปรับลดอัตรา ดอกเบี้ย และการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลนี้แล้ว ค่าเงินโครนสวีเดนได้ลดต่ำลงที่สุดในรอบ 6 ปีเมื่อเทียบกับเงิน ดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ามาตรการการอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสวีเดนนี้คาดว่าจะจะเป็นผลดีต่อ เศรษฐกิจสวีเดนในช่วงปี 2558 นี้ ผู้ส่งออกควรเพิ่มความระมัดระวังทางการค้า และคำนึงถึงผลกระทบของตนเองด้วย เนื่องจากค่าเงินบาทได้ปรับตัวแข็งขึ้นมากเมื่อเทียบกับค่าเงินโครนสวีเดน ธนาคารกลางสวีเดนคาดว่า อัตราเงินเฟ้อใน ประเทศจะอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 2 ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ราคาสินค้าผู้บริโภคตกต่ำ และคงที่ในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา ธนาคาร SEB ของสวีเดนคาดการณ์ว่า ในปี 2558 การนำเข้าโดยรวมของสวีเดนจะ ปรับตัวลดลงที่ร้อยละ 4.4 จากร้อยละ 5.2 ในปี 2557 จึงต้องคอยเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไป สามารถดูรายละเอียด สถานการณ์เศรษฐกิจสวีเดนเพิ่มเติมได้ที่คลิปวิดีโอ <http://www.euronews.com/2015/02/12/sweden-moves-to-fight-deflation/>

ในช่วงปี 2557 การค้ารวมระหว่างไทย – สวีเดนมีมูลค่าประมาณ 1,252 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจาก ปีก่อนหน้าร้อยละ 25 ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกของไทยมาสวีเดนประมาณ 550 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 มากกว่าเป้าหมายกรมฯ สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น

ในช่วงปี 2557 ไทยนำเข้าสินค้าจากสวีเดนมูลค่าประมาณ 701 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ กระจกและผลิตภัณฑ์กระจก ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ผู้ประกอบการที่สนใจการทำธุรกิจกับสวีเดน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน <http://thaicom.dk/th/market-information/> หรือติดต่อที่อีเมล [dtp@thaicom.dk](mailto:dtp@thaicom.dk)

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน  
กุมภาพันธ์ 2558

## **แหล่งข้อมูล**

ธนาคารกลางสวีเดน <http://www.riksbank.se/en/Press-and-published/Press-Releases/2015/Riksbank-cuts-repo-rate-to-010-per-cent-buys-government-bonds-for-SEK-10-billion/>

## **Weekly News from Nordic**

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจ เท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไป ใช้ไม่ว่าโดยทางใด